

ผลการดำเนินงานตั้งแต่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ ถึง ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗

กองอาเซียน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ ถึง ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗	แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๑.	โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินงานตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในส่วนภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	ดำเนินการอยู่ในระหว่างตรวจสอบ -รายงานสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาบุคลากร พม. และ คู่มือหลักสูตรพัฒนาทักษะบุคลากรรองรับปี ๒๕๕๘ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ให้ความรู้แก่ประชาชน และกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในพื้นที่	<p>- <b>โครงการสร้างความตระหนักรู้ด้านอาเซียน ในส่วนภูมิภาคทั้ง 76 จังหวัด</b> ขับเคลื่อนโครงการโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ทั่วประเทศ ในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและสร้างทัศนคติเชิงบวกแก่ประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อให้สามารถพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างภาคภูมิ โดยการต่อยอดโครงการพัฒนาบุคลากรที่ได้สร้างวิทยากร ASCC ที่สามารถให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้ เป็นวิทยากรให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ของตนเอง และให้เครือข่ายอาสาสมัคร พม. และสภาเด็กและเยาวชน มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดมุมมองและประสบการณ์เกี่ยวกับอาเซียน อีกทางหนึ่ง โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับความรู้ด้านอาเซียนรวมทั้งสิ้นกว่า ๖,๐๐๐ คน</p> <p>- <b>จัดประชุมสัมมนาโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปฏิบัติงานด้านอาเซียน</b> ดำเนินการจัดการประชุมเพื่อมอบแนวทางการขับเคลื่อนประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ให้กับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพื่อให้ส่วนภูมิภาคมีแนวทางการดำเนินงานในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน</p>
๒.	การเตรียมความพร้อมของภาคประชาชน โดยการสร้างความตระหนักรู้ และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียน	ได้รายงานผลการจัดกิจกรรม ทั้งเนื้อหา และกิจกรรมที่ดำเนินการ และข้อเสนอแนะประเด็นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อผลักดันชุมชนให้เกิดทัศนคติที่ดี เข้าใจความเชื่อมโยงหลักการแนวคิดเพื่อทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน และมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการรวมตัวเป็น	<p>- <b>โครงการสร้างความตระหนักรู้ด้านอาเซียน ในส่วนภูมิภาคทั้ง 76 จังหวัด</b></p> <p>- <b>จัดสัมมนาอบรมวิทยากร ASCC</b> โดยมีกลุ่มเป้าหมายสมาชิกสมาคมเรือเยาวชน สมาชิกนักข่าวเยาวชน และสภาเด็กและเยาวชน จำนวน ๖๐ คนเพื่อเข้าร่วมการจัดการอบรมระหว่างวันที่ ๒๙ พ.ย. - ๑ ธ.ค. ๒๕๕๘</p> <p>- <b>จัดเวทีประชุมขับเคลื่อนการดำเนินการตาม ASCC Blueprint</b> จะดำเนินการจัดการประชุม/สัมมนา ที่เป็นกิจกรรมการพบปะกับภาคประชาสังคม โดย</p>

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ ถึง ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗	แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๕๘
		ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ และมีทักษะในเรื่องอาเซียน ซึ่ง อยู่ในระหว่างการผลิตเล่มรายงานผลการจัดโครงการฯ	เปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมซึ่งเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์หรือผลกระทบในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิต่าง ๆ เป็นผู้นำเสนอปรากฏการณ์ปัญหา ผลกระทบ ความต้องการในการส่งเสริมและพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ ฯลฯ เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนการดำเนินงานในระยะต่อไป
๓.	โครงการศึกษาผลกระทบทางสังคมอันเกิดจากการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน (รวบรวมข้อมูลและข้อคิดเห็น โดยวิธี In-depth Interview และ Focus Group จากผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อกำหนดประเด็นปัญหา และเสนอแนวทางแก้ไข ด้าน เด็กและเยาวชน/สตรี/ผู้ด้อยโอกาส/ด้านอาเซียน)	-ดำเนินการแก้ไขรายงานฉบับสมบูรณ์ ซึ่งกระทรวง พม.จะได้ข้อเสนอเชิงนโยบาย พร้อมการวาดภาพอนาคต (Scenario Planning) ประเด็น มาตรการ กลไก รองรับผลกระทบต่อประชาชน ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนำข้อเสนอ ดังกล่าวไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานกับกลุ่มเป้าหมาย และเครือข่ายภาคส่วนต่างๆในพื้นที่ต่อไป
๔.	โครงการบูรณาการข้อมูลด้านประชาสังคม และวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio- Cultural Community : ASCC ) ของประเทศไทย	-ดำเนินการเก็บข้อมูลความคืบหน้าจากหน่วยงานต่างๆ จำนวน ๒๔ หน่วยงาน ภายใต้การดำเนินงาน ASCC -ติดตามคณะทำงานบูรณาการข้อมูลด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน(ASEAN Socio - Cultural Community : ASCC ) เพื่อรับรองผลการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗	-เว็บไซต์จะสามารถเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการในเดือนเมษายน ๒๕๕๘ ที่ <a href="http://www.asccthailand.org/">http://www.asccthailand.org/</a> โดยจะมีกำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ ให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่ต้องทำการupdate ข้อมูลหน่วยงานละ ๒ คน ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน